

NOT FABLES BUT POWER

HINDI FABLES KUNDI POWER

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za



MALETSUNYANE FALLS (194 metres) Lesotho

Ito ay dito kung saan Masoebe , ang dakilang mangkukulam, threw down ang kanyang paganong charms, mga gamot at bruha buto pagkatapos sa paghahanap ng isang bagong buhay sa Kristo.

Kapangyarihan upang makatipid

"Hindi kami sumunod sa matalinong pag-imbento ng mga kwento nang sinabi namin sa iyo ang tungkol sa **kapangyarihan** at pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit kami ay mga nakasaksi sa Kanyang Kamahalan" (2 Pedro 1:16).

Ang ilang mga nais magkaroon ng naniniwala sa amin na ang Biblia ay ginawa lamang up ng pabula o kwento. Kuwento na kung saan ay hindi totoo at mayroon na binubuo ng mga tao.

Sinabi sa atin ni apostol Pedro na nang sila ay nasa bundok, nakita nila si Jesus na nagbago ang anyo (o nagbago) sa kanilang paningin. Nakita nila ang Kanyang kaluwalhatian at narinig ang tinig ng Diyos mula sa langit na nagsasabi: "Ito ang Aking Anak, Kanino ko pag-ibig; sa Kanya ko am na rin kinalugdan" (Mateo 17: 5).

Ang apostol Pablo ay nagsasabi sa atin na siya ay hindi nahihya ng Ebanghelyo ni Cristo sapagkat ito ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya; upang ang mga Hudyo at pagkatapos ay upang ang mga Gentil (Roma 1:16). Si Cristo ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan. Walang sinumang masyadong masama o masyadong mabuti na hindi Niya mailigtas. Siya ay magagawang upang i-save ang ganap na mga taong dumating sa Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus (Hebreo 7:25). Siya ay ang kapangyarihan upang i-save ang pinaka miserableng nakalalasing, ang masamang-loob, ang mga magnanakaw at mga sinungaling. Iniligtas din niya ang magnanakaw sa krus. Iniligtas niya ang babae sa Samaria. Iniligtas niya ang maniac ni Gadara na sinapian ng isang lehiyon ng mga

demonyo. Sinaway niya ang bagyo ng dagat at iniligtas si Pedro mula sa pagkalubog. Siya nai-save relihiyosong mga taong katulad Saul ng Tarsus na mamaya ay naging ang makapangyarihang Pablo.

Dito sa Africa, Siya ay nagligtas ng libu-libong mga kaluluwa. Ang ilan ay mga lasing, ang iba ay imoral at ang ilan ay makapangyarihang mangkukulam. Ang isa sa pangalang Masoebe , ay ang pinaka-makapangyarihang mangkukulam na doktor sa kanyang araw. Alam niya kung paano gamitin ang mga masasamang espiritu at inangkin na may kapangyarihan siyang magpapaulan. Siya ay isang lasing at imoral na tao. Ngunit isang araw, nang marinig niya ang pangangaral ng Ebanghelyo at nakita kung paano pinagaling ng Diyos ang mga maysakit at pilay nang walang gamot, siya ay nakakagulat na naligtas. Bumalik siya sa kanyang tahanan sa matataas na

bundok ng Lesotho at tinipon ang lahat ng kanyang mga gamot, buto at kagandahan at itinapon sa isang mataas na bangin sa malalim na talon ng MALETSUNYANE . Siya nawasak ang kanyang tabako at marijuana at ibinuhos out ang lahat ng kanyang beer, pati na siya ay tinutukoy hindi upang uminom ng anumang alak o manigarilyo anumang anyo ng tabako o dagga muli. Siya ay naging isang taos-pusong Kristiyano na kilala ng bawat isa bilang isang tunay na tao ng Diyos. Walang isa ay maaaring may nagbago na ang buhay ng tao kundi si Cristo.

May kilala akong ibang binata na totoong gangster na nakatira lamang sa pamamagitan ng pagnanakaw, pandaraya at pagnanakaw saan man siya magpunta. Siya ay higit pa sa bilangguan kaysa sa labas ng ito. Ngunit ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na-save na ang tao ng husto at nabago ang kanyang buong buhay at

ginawa sa kanya ng isang kahanga-hangang mangangaral ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng kanyang pangangaral daan-daang mga gangsters, lasing, magnanakaw at mamamatay-tao ay tunay na nai-save sa bawat klase ng tao, mayaman at mahirap, maputi at itim.

Ang parehong kapangyarihan sa pag-save ay nagbago sa aking buhay higit sa 60 taon na ang nakakalipas at pinananatili ako sa lahat ng mga taon. Itong i-save ang aking mga kapatid na lalaki at kapatid na babae at ang aking mahal na Ina. Ito ay magliligtas sa iyo kung hahayaan mong pumasok si Hesus sa iyong puso. Hindi ka ililigtas ng relihiyon ngunit ililigtas ka ni Jesus . Para sa ito ang mismong layunin ng Kanyang pagparito sa mundo.

Sa isang panahon ay nanatili kami sa isang babaing balo na ang asawa ay, sa totoo lang, ay naninirahan sa impiyerno nang higit sa dalawampung taon, na halos uminom ng kanyang sarili hanggang sa mamatay at gawin ang mga buhay ng kanyang asawa at mga anak na pinakamalungkot. Ngunit patuloy silang nanalangin para sa kanya at iniligtas at iniligtas siya ng Diyos mula sa kanyang makasalanang pamamaraan . Hindi lamang maililigtas ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ang indibidwal, maililigtas nito ang isang buong pamilya, isang buong nayon o bayan at isang buong bansa. Ang muling pagkabuhay sa Wales maraming taon na ang nakakaraan ay nai-save ang buong mga nayon. Ang simpleng pangangaral ni Jonas ay nagligtas sa lunsod ng Nineveh mula sa pagkawasak. Diyos ay maaaring i-save ang buong bansa. Sinabi Niya : "Bumaling kayo sa Akin at maligtas, kayong lahat na mga dulo ng mundo; sapagkat Ako ang Diyos, at wala nang iba" (Isaias 45:22). Ang Bibliya

at ang kasaysayan ng ang mundo ay puno ng mga tunay na mga katibayan ng Diyos sa pag-save ng kapangyarihan. Ito ay kung bakit ang mga anghel sinabi kay Jose, bago si Jesus ay ipinanganak: "Ikaw ay upang bigyan Kanya ang pangalan ni Hesus, sapagkat ililigtas Niya ang Kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan" (Mateo 1:21).

Kapangyarihang gumaling

Sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo" (Exodo 5:26). Pinatunayan ng Diyos ang katapatan ng Kanyang Salita sapagkat Siya ang kanilang manggagamot sa loob ng apatnapung taon. Hindi isa ng ang 3 000 000 mga tao ay may sakit o masama. Kahit na sila ay nakagat ng mga ahas isang solong pagtingin sa tanda na ibinigay Niya ay binuhay sila at pinagaling sila. Daan - libo at libu - libong mga tao na naninirahan ngayon ang maaaring sumaksi sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo.

Ang ketongin na lumapit kay Jesus ay agad na gumaling. Nakita ng bulag, naririnig ng bingi at nagsalita ang pipi. Naglakad ang lumpo at pilay. Maging ang mga patay ay nabuhay na muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung may ay walang nakapagpapagaling na kapangyarihan sa Ebanghelyo at sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang artikulong ito ay hindi maaaring ay nakasulat, para ko ang aking sarili ay halos patay na sa ilang mga beses sa pamamagitan ng malubhang sakit, ngunit ay gumaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang Salita. Tiyak na Siya ay makitid ang isip ng ating mga kasalanan at

karamdaman sa Kanyang sariling katawan sa mga krus at sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat tayo ay gumaling (Isaias 53: 5).

"Purihin mo ang Panginoon, O aking kaluluwa ... Pinatawad Niya ang lahat ng aking mga kasalanan at pinagagaling ang lahat ng aking mga sakit" (Mga Awit 103: 2, 3). Si Jesus na banal na manggagamot, hindi lamang ang nagpapagaling sa katawan na may sakit kundi pati na rin ang kaluluwa na sic k mula sa kasalanan . Pinagaling niya ang nasugatan at nasirang puso at espiritu. "Ibabalik kita sa kalusugan at pagalingin ang iyong mga sugat" (Jeremias 30:17). Ang Diyos na gumawa ng tao mula sa alabok ng lupa ay nakapagpapanumbalik din ng kalusugan sa atin at mapanatili tayong malusog.

Ako ay hindi kalimutan ang mga anak ni isang punong in Lesotho na nasugatan ang kanyang likod sa pamamagitan ng bumabagsak na mula sa isang kabayo. Siya ay paralisado mula sa baywang pababa. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti at kaya nahiga siya sa kanyang likod ng higit sa dalawang taon. Sa pamamagitan ng pakikinig sa mensahe ng Ebanghelyo ay ipinagtapat niya ang kanyang mga kasalanan at natagpuan ang isang bagong buhay kay Cristo. Bilang sagot sa panalanging HE bagay agad pinagaling at isang bagay Able upang Pagsakay sa kabayo muli.

Ang paggaling ni Madihotetso , ang tagapagmana ng pinakamayamang C hieftainship ng Lesotho, ay nagulat sa buong bansa. Para sa taon na siya ay nai- nagsisisigaw baliw at had tinanggal nakatali up sa chains. Walang doktor, puti o itim, ang makakatulong sa kanya. Ngunit pinalaya siya

ng Diyos matapos siyang ipanalangin ng isa sa Kanyang mapagpakumbabang mga lingkod.

Hindi ko makakalimutan kung paano ang asawa ng isa sa mga magsasaka sa Orange Free State ay nagkasakit nang malubha pagkatapos ng

pagsilang ng kanyang unang anak. Sa loob ng 15 taon mayroon siyang 24 mga seryosong operasyon at isinuko upang mamatay. Hindi siya makagalaw ng isang solong paa at hindi na nakikita o naririnig. Ang kanyang libingan ay hinukay, binili ang kabaong at naabisuhan ang kanyang mga kamag-anak na dumalo sa libing.

Ngunit namagitan ang Diyos nang ang isa sa Kanyang mga lingkod ay

nanalangin ng panalangin ng pananampalataya. Sinipi niya ang Marcos 16:17, 18 "Ang mga naniniwala ... ay ilalagay ang kanilang mga kamay sa mga taong may sakit , at sila ay gagaling." Hinipo ng Diyos ang babae at siya ay gumaling.

Ang kapangyarihan ng dugo ni Hesus

Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng dugo ni Hesus na malinis ang ating mga puso mula sa lahat ng kasalanan. Walang sabon, gamot o kemikal ang makakakuha ng kasalanan. Kung sasabihin nating wala tayong kasalanan, nililinlang natin ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at makatarungan na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at upang linisin sa amin mula sa lahat ng kalikuan. Ang dugo ni Hesukristo, Anak ng Diyos, ay naglilinis sa atin mula sa bawat kasalanan (1 Juan 1: 7-10). Sa Apocalipsis 7: 9-17, mababasa natin ng isang mahusay na tao kung saan walang isa ay maaaring bilangin, mula sa bawat bansa, tribo, bayan at

wika, na hugasan ang kanilang robe at pinaputi sa dugo ng Cordero.

Sinabi sa atin nina Pedro at Juan tungkol sa matubos na kapangyarihan ng dugo ni Hesus, na hindi lamang tayo naglilinis mula sa mga dating kasalanan ngunit sa mismong kasalanan at mula sa kapangyarihan at kasalanan ng kasalanan. Binili tayo ng Diyos para sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang Anak. Alam namin na hindi namin ay binili na may pilak at ginto, ngunit may mga mahalagang dugo ng Kristo ang Kordero na walang dungis o kapintasan. (1 Pedro 1:18, 19). Binili tayo ni Jesus para sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang dugo mula sa bawat tribo, wika at mga tao at bansa upang gawin tayong mga pari na maglingkod sa Diyos (Apocalipsis 5: 9, 10).

Ang dugo ni Hesus ay may kapangyarihang protektahan tayo mula sa masamang kapangyarihan ng kaaway. Ito ang dugo ng tupa na sinablig sa mga posteng pintuan ng kanilang mga bahay na nagpoprotekta sa mga anak ng Israel sa Egypt mula sa maninira na pumatay sa lahat ng mga panganay. Sinabi ng Diyos: "Kapag nakita ko ang dugo, dadaan ako sa iyo" (Exodo 12:13). Ito ay ang scarlet lubid sa dungawan na naka-save Rahab at ang lahat ng kanyang mga tao kapag Jericho nahulog (Josue 2: 18-21). Gayundin ang dugo ni Hesus ay may kapangyarihan na iligtas ka at ang iyong sambahayan kung naniniwala ka . "Maniwala ka sa Panginoong Jesu-Cristo, at ikaw ay maaaring naisave, ikaw at ang iyong sambahayan." (Gawa 16:31).

Ang mga tao sa mga hubad at walang kahoy na bansa ng Lesotho nakatali maliit na red ribbons sa pagitan ng mga pakpak ng kanilang manok. Alam nila na ang isang lawin ay

hindi sasalakay o kukuha ng manok na may pulang laso sa likuran nito . Nabasa din natin sa Apocalipsis 12:11, na ang mga Santo ng Diyos ay nadaig si Satanas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng Kordero. Ang sumusunod na talata ay totoong totoo Mayroong kapangyarihan, kapangyarihan, kamanghamanghang kapangyarihan, Sa Dugo ng Kordero; Mayroong kapangyarihan, kapangyarihan, kamanghamanghang kapangyarihan, Sa mahalagang Dugo ng Kordero.

Kapangyarihan ng pagdarasal

Ang paniniwalang panalangin ay walang limitasyong kapangyarihan. Ang panalangin ay nagbabago ng mga bagay. Sinabi ni Hesus, "Humingi ka at bibigyan ka." (Mateo 7: 7). Ang ketongin na walang makakatulong, ay nagtanong kay Hesus na pagalingin siya at si Hesus ay ginawa. Kaagad na iniwan siya ng ketong. Ang bulag ay sumigaw kay Jesus at nakakita na. Apat tao dala ng isang tao kung sino ay paralisado kay Hesus, na humihiling sa Kanya upang pagalingin sa kanya at ginawa ni Hesus. Mayroong higit na lakas sa pagdarasal kaysa sa mga atomic bomb o anumang iba pang uri ng bomba. Ang panalangin ay hindi lamang ini-imbak ang mga indibidwal, ito ay maaaring baguhin ang buong bansa. Si Elijah, na isang lalake na tulad namin, ay taimtim na nanalangin na sana hindi umulan, at hindi umulan ng tatlo at kalahating taon. Nagdasal ulit siya at umulan. Nagdasal din siya ng isang simpleng pagdarasal at bumaba ang apoy mula sa langit, at sinunog ang sakripisyo, kahoy, bato at alikabok at dinilaan ang tubig. Ang buong bansa ng Israel ay naibalik sa Diyos sa pamamagitan ng dasal ng isang tao. Si Haring Ezequias ay nanalangin sa Diyos nang salakayin siya ng kaaway. Bilang tugon sa kanyang pagdarasal pinatay ng

anghel ng Panginoon ang 185,000 sundalo sa kampo ng kalaban. Nanalangin si Jesus hanggang sa Kanyang mukha ay nagliliwanag at Kanyang damit ay puti at nagniningning. Nagdasal siya buong gabi. Nag-ayuno at nagdasal siya. Siya ay taimtim na nagdasal hanggang sa ang Kanyang pawis ay tulad ng matinding patak ng dugo. Daig niya ang kasalanan at diyablo sa pamamagitan ng pagdarasal. Sinabi niya sa amin na manalangin sa lahat ng oras .

Kapangyarihan ng pananampalataya at pagmamahal

Sinabi ni Hesus na kung mayroon tayong pananampalatayang kasing liit ng isang binhi ng mustasa ay lilipat tayo ng mga bundok (Mateo 17:20). Walang imposible kung magtiwala tayo at maniwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng paniniwala sa Diyos ang mga Israelita nagsilupig ng mga kaharian, dinala tungkol sa katarungan, nagkamit ano ay ipinangako, shut ang bibig ng mga leon , tumigil ang pagngangalit ng mga apoy at nakatakas ang mga gilid ng mga espada. Sa mga oras ng kahinaan ay napalakas sila, naging matapang sa laban (tulad ni David noong nakikipaglaban kay Goliath) at natalo ang mga hukbo ng kaaway (Hebreohanon 11:33, 34). Ang pananampalataya ay ang tagumpay na nagwawagi sa mundo (1 Juan 5: 4).

Ang isa sa pinakadakilang kapangyarihan ng Diyos ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay malakas tulad ng kamatayan. Panalo ang pag-ibig sa ating kalaban. Habang tayo ay makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin. Noong tayo ay mga kaaway ng Diyos tayo ay nakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay ng Kanyang Anak (Roma 5: 8-10). Ito ay kasama ang kapangyarihan ng pag-ibig na Pinagana ng

Diyos upang Magbigay sa amin makasalanan sa kanyang tanging Anak, upang ang sinumang naniniwala sa Kanya Dapat Bang Hindi mapahamak kundi nawala nang hindi buhay na walang hanggan (Juan 3:16). Ang pag-ibig ng Diyos ay pumipilit sa amin upang maglingkod sa Kanya, upang panatilihin ang Kanyang mga utos, upang maging masunurin at tiwala sa Kanya. Itinapon nito ang lahat ng takot. Walang bagay ay magagawang upang paghiwalayin ang sa amin mula sa pag-ibig ni Cristo. "Sa lahat ng mga bagay higit pa tayo sa mga mananakop sa pamamagitan Niya na nagmamahal sa atin. Para ko am kumbinsido na hindi kamatayan Nor buhay, hindi Angeles Nor demonyo, hindi ang kasalukuyan Nor hinaharap, Hindi rin Anumang Powers, ni taas Nor lalim, o anumang bagay sa lahat ng paglikha, ay magagawang Paghiwalayin amin mula sa pag-ibig ng Diyos na ay kay Cristo Jesus na ating Panginoon "(Roma 8: 35-39).

Lakas ng pagguhit

Si Jesus ay tulad ng isang makapangyarihang pang-akit na kumukuha ng lahat ng mga tao sa Kanya. "Ngunit ako, kapag ako ay itinaas mula sa lupa, ay kukuha ng lahat ng mga tao sa Akin," sabi ni Jesus (Juan 12:32). Hindi tayo hinihimok ni Jesus ng takot tulad ng ginagawa ng demonyo, hinahatak tayo ni Jesus tulad ng isang mabuting pastol na namumuno sa kanyang mga tupa. Inilalayo Niya tayo mula sa kasalanan at mula sa makasalanang kasiyahan ng mundo upang sundin Siya sa mga berdeng pastulan at sa tahimik na tubig. Sa lalong madaling panahon ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang malakas na utos, na may mga tinig

ng arkanghel at may trumpeta tawag ng Diyos, at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay, at pagkatapos ay tayong mga buhay pa at natitira ay aagawing - sa isang kisapmata - upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa gayon ay makakasama natin ang Panginoon magpakailanman (1 Tesalonica 4: 13-18. 1 Corinto 15: 51-58).

Malikhaing kapangyarihan

Bago magsara, pahintulutan akong magsalita tungkol sa malikhaing kapangyarihan ng Ebanghelyo na naglalabas sa mga makasalanang sa mga makasalanang. Haring David Alam ng isang bagay ng na kapangyarihan kapag siya ay nanalangin, "Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko" (Mga Awit 51:10). Matapos ang lahat ng tagumpay na napanalunan niya sa mga kalaban ng Diyos, natagpuan niya na ang pinakamalakas na kalaban ay nasa kanyang sarili, ang kanyang sariling maruming puso. Ang puso ay "mapanlinlang ... at lampas sa lunas. Sino ang makakaintindi nito?" (Jeremias 17: 9). Si Hesus Mismo ang nagsabi sa atin na - "mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, nagmumula ang masasamang pag-iisip, sekswal na kahalayan, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, masamang hangarin, panloloko, kahalayan, inggit, paninirang puri, kayabangan at kahangalan. Lahat ng kasamaang ito ay nagmula sa loob at gawing isang 'marumi' ang isang tao " (Marcos 7:21 - 23).

Nahalata ni David na hindi siya maaaring baguhin ang kanyang sariling puso ni gawin itong malinis, samakatuwid siya prayed seriyosong, sa ilalim ng malalim

na paniniwala, na ang Diyos Sino nilikha ang langit at lupa, nais ring lumikha ng isang malinis na puso sa kanya at bigyan siya ng isang bagong espiritu. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin, ayon sa Kanyang pangako sa Lumang Tipan: "Ibibigay ko sa iyo ang isang bagong puso at ilagay ang isang bagong espiritu sa iyo; ako ay mag-aalis mula sa iyo ang iyong puso ng bato at bibigyan kayo ng pusong laman" (Ezekiel 36 : 26).

Karamihan higit pa ay maaaring masinabi tungkol sa kapangyarihan ng Kanyang Salita na kung saan ay buhay at masigla at mas matalas kaysa sa anumang tabak na magkabila'y talim. Ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli at ang Kanyang walang kapantay na dakilang kapangyarihan para sa atin na hindi naniniwala sa mga pabula - ngunit ayon sa paggawa ng Kanyang makapangyarihang lakas, na ipinakita kay Cristo nang Siya ay binuhay Niya mula sa mga patay at pinaupo Siya sa Kanyang kanang kamay sa makalangit. mga lupain, higit sa lahat ng pamamahala at awtoridad, kapangyarihan at kapangyarihan (Efeso 1: 19-21).

Sinabi ni Hesus: "Makakatanggap ka ng kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu ay dumating sa iyo." Sa pamamagitan ng kapangyarihan na ang buong Jerusalem ay inalog sa ang araw ng Pentecost. Ang kapangyarihan na iyon ay pareho pa rin ngayon. "Ang pangako ay para sa iyo at sa iyong mga anak at para sa lahat na malayo para sa lahat na tatawagin ng Panginoon nating Diyos" (Mga Gawa 1 : 8, 2:39).

Kapangyarihan sa Pangalan ni Jesus

Maaari nating sabihin ang tungkol sa makapangyarihang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ang nag-iisang pangalan na ibinigay sa mga tao kung saan tayo dapat

maligtas (Gawa 4:12). Sinabi ni Jesus, "Sa Aking pangalan, sila ay magtutulak ng mga demonyo; magsasalita sila ng mga bagong wika; ipapatong ang kanilang mga kamay sa mga may karamdaman, at sila ay gagaling" (Marcos 16:17, 18). "Gagawin Ko ang anumang hiniling mo sa Aking pangalan" (Juan 14:13, 14; 15:16; 16:23). Sinabi ni Pedro sa lalaking lumpo mula sa pagsilang, "Sa pangalan ni Jesucristo na Nazaret, lumakad ka." Tumalon siya ... at sumama sa kanila sa looban ng templo, naglalakad at tumatalon, at pinupuri ang Diyos (Gawa 3: 1-9). Hindi nakakagulat na ang Kaniyang pangalan ay tinawag na Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan (Isaias 9: 6).

"Kaya't itinaas Siya ng Diyos sa kataas-taasang lugar at binigyan Siya ng pangalan na higit sa bawat pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay yumuko ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon. , sa kaluwalhatian ng Diyos Ama "(Filipos 2: 9-11.)

"Kung ipagtapat mo sa iyong bibig, " Si Jesus ay Panginoon, "at maniwala sa iyong puso na binuhay Siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas" (Roma 10: 9).

Lumuhod **ngayon** sa harapan Niya sa panalangin, naniniwala **na ngayon** sa Kanya na namatay at rosas para sa iyo, at tumanggap ng kasalanan sa Kanya bago lalaki at ang Diyos bago ito ay masyadong huli na. Sinumang maniniwala sa Kanya ay hindi mapahiya.

JR GSCHWEND

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za

Kung natagpuan mo ang kaligtasan kay Cristo, o kung ikaw ay napagpala sa pamamagitan ng aming panitikang Ebanghelyo, mangyaring ipaalam sa amin. Nais naming pasalamatan ang Diyos sa iyo, at higit na alalahanin ka sa aming mga panalangin. Para sa libreng panitikang Ebanghelyo, mga libro at tract sa higit sa 540 wika, mangyaring makipag-ugnay sa amin :

ANG PUSO NG TAO



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)